

Số : 2366/ BHXH-CD

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 9 năm 2017

V/v tăng cường quản lý việc cấp GCN
nghỉ việc hưởng BHXH tại Trạm y tế CQ

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện kiểm tra việc cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (gọi chung là GCN) tại Trạm y tế một số đơn vị thuộc Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Kết quả kiểm tra cho thấy việc quản lý và cấp GCN cho người lao động tại các Trạm y tế đơn vị hiện nay đang còn nhiều bất cập, dẫn đến hiện tượng lạm dụng quỹ ốm đau, thai sản. Cụ thể như sau:

- Số lượt người lao động (NLĐ) khám bệnh và được cấp GCN nghỉ việc hưởng BHXH tại các Trạm y tế luôn vượt nhiều so với định mức khám bệnh được quy định tại Quyết định số 3959/QĐ-BYT ngày 22/9/2015 của Bộ Y tế. Ví dụ: tại Công ty CP Than Vàng Danh, trong tháng 7/2017 trung bình 1 ngày Trạm y tế đơn vị đã khám cho 145 lượt người, cấp GCN cho 120 lượt người, trong khi định mức khám bình quân do Bộ Y tế quy định đối với Bệnh viện hạng IV là 33 lượt khám/bàn/ngày (8h).

- Qua thực tế trong thời gian kiểm tra tại Trạm y tế Công ty CP Than Vàng Danh: có khoảng 30% - 40% người lao động đến khám không thực sự bị ốm đau, một số trường hợp không có tên trong Sổ khám chữa bệnh vẫn được cấp GCN để hưởng BHXH.

- Hầu hết các GCN được cấp cho người lao động không ghi rõ tình trạng bệnh lý theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, không rõ tên bệnh tại phần "chẩn đoán" theo hướng dẫn tại Phụ lục số 12 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế mà chỉ ghi các triệu chứng như: ho, đau răng, đau bụng, đau lưng, mệt mỏi... và chỉ định cho nghỉ việc hưởng BHXH từ 1-3 ngày.

- Việc quản lý phôi GCN chưa được quan tâm, đơn vị không mở sổ sách theo dõi phôi GCN được cấp, tình hình sử dụng và thu hồi phôi GCN bị cấp hỏng, cấp sai, không thực hiện kiểm kê, báo cáo theo quy định về quản lý ấn chỉ; Tại Trạm y tế Công ty Tuyển than Hòn Gai số phôi GCN bị cấp sai, cấp hỏng nhiều, cấp lại GCN không đúng quy định, số seri bé cấp trước, seri lớn cấp sau...

Những tồn tại nêu trên cho thấy việc khám bệnh và cấp GCN cho người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau tại một số Trạm y tế đơn vị như hiện nay đã không đảm bảo nguyên tắc quy định tại Điều 23 Thông tư số 14/2016/TT-BYT dẫn đến tình trạng người lao động hưởng chế độ ốm đau tràn lan, không đúng đối tượng, lạm dụng quỹ ốm đau, thai sản.

